

4-1-2016

จักระ แสการศีกษา โลก

ศรัโพร โชติจรรวัฒนา

Follow this and additional works at: <https://digital.car.chula.ac.th/educujournal>



Part of the [Education Commons](#)

Recommended Citation

โชติจรรวัฒนา, ศรัโพร (2016) "จักระ แสการศีกษา โลก," *Journal of Education Studies*: Vol. 44: Iss. 2, Article 15.
Available at: <https://digital.car.chula.ac.th/educujournal/vol44/iss2/15>

This Article is brought to you for free and open access by Chula Digital Collections. It has been accepted for inclusion in Journal of Education Studies by an authorized editor of Chula Digital Collections. For more information, please contact ChulaDC@car.chula.ac.th.

จับกระแสการศึกษาโลก Capture World Movement in Education

ศรีไพร ไชติจิรวัดมนา

ตรวจพบการตั้งมหาวิทยาลัยปลอมในสหรัฐอเมริกาเพื่อขอวีซ่าให้คนต่างด้าว

นายพอล ฟิชแมน อัยการประเทศสหรัฐอเมริกาประจำรัฐนิวเจอร์ซีย์เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยแห่งนิวเจอร์ซีย์เหนือเป็นมหาวิทยาลัยปลอมจัดตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 2014 และสืบสาวสู่การจับกุมผู้ที่กระทำความผิดจำนวน 21 คน ฐานสมคบคิดปลอมแปลงเอกสารการให้ที่พักชาวต่างด้าวส่วนใหญ่ที่มาจากประเทศจีนและอินเดียจำนวนมากกว่า 1,000 คนที่เดินทางเข้าประเทศด้วยวีซ่านักเรียน และลงทะเบียนทางการศึกษาให้พักอยู่ในสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังใช้มหาวิทยาลัยปลอมเพื่อขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าทำงานให้แก่ชาวต่างด้าวแลกกับค่าใช้จ่ายหลายพันเหรียญสหรัฐฯ

เดอะนิวยอร์กไทม์

5 เมษายน 2559

มาเลเซียออกประกาศหยุดโรงเรียน 259 แห่ง เนื่องจากอากาศร้อนจัด

กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซียออกประกาศให้โรงเรียนในรัฐปะลิส เทเมอร์โลห์ และเจรินตุต รัฐปะหังซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา 68 แห่ง และโรงเรียนประถมศึกษา 191 แห่ง ซึ่งมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 97,533 คน ปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 11 เมษายน 2559 เนื่องจากอากาศร้อนจัดจากผลของปรากฏการณ์เอลนีโญ ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่า 37 องศาต่อเนืองนานกว่า 72 ชั่วโมงซึ่งอาจมีผลต่อสุขภาพของนักเรียน สำหรับครูและฝ่ายบริหารยังคงมาทำงานตามปกติ

เดอะมาเลย์เมลออนไลน์

11 เมษายน 2559

อุซเบกิสถานจ่ายเงินเดือนให้ครูเป็นลูกเจี๊ยบ

เขตการปกครองโนคิส ในคารัลป์คสถานของประเทศอุซเบกิสถานจ่ายค่าตอบแทนให้ครูด้วยลูกเจี๊ยบแทนเงิน เนื่องจากธนาคารอุซเบกิสถานขาดแคลนเงินหมุนเวียน ทางกรได้ ตีราคาลูกเจี๊ยบตัวละประมาณ 7,000 ซอม เท่ากับประมาณ 89.50 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่า ในท้องตลาดมากกว่า 2 เท่า

ครูรายหนึ่งให้ความเห็นว่า เมื่อปีที่แล้ว เขาจ่ายเราด้วยมันฝรั่ง แครอท และผักทอง ส่วนปีนี้เขาบังคับให้เราับลูกเจี๊ยบแทนค่าจ้าง ถ้าเราต้องการลูกเจี๊ยบ เราไปซื้อที่ร้านได้ราคา ถูกมากกว่าเสียอีก

อุซเบกิสถานประสบปัญหาขาดแคลนเงินมาเป็นเวลาหลายปี ส่งผลให้เกิดปัญหาการ จ่ายเงินเดือนและเงินบำนาญล่าช้าอย่างรุนแรง เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมนี้ เจ้าหน้าที่รัฐในกรุง ทาชเคนต์แสดงความไม่พอใจเนื่องจากไม่ได้รับเงินเดือนมาเป็นเวลา 2 เดือนแล้ว ด้วยเหตุที่ ธนาคารไม่มีเงินจ่ายให้

บีบีซี นิวส์

12 พฤษภาคม 2559

รัฐบาลสหรัฐอเมริกาส่งจดหมายถึงโรงเรียนอนุบาลให้นักเรียน เลือกเข้าห้องน้ำตามอัตลักษณ์

รัฐบาลประธานาธิบดีบารัค โอบามา ของสหรัฐอเมริกาเตรียมประกาศใช้กฎหมาย คุ้มครองสิทธิการและกระทรวงยุติธรรมจะส่งจดหมายชี้แจงมาตรการเพื่อให้โรงเรียนและ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศอนุญาตให้นักเรียนเพศทางเลือกสามารถเข้าห้องน้ำที่ตรงตามอัตลักษณ์ เพศสภาพของตนได้

จอห์น คิง จูเนียร์ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า นักเรียนไม่ควรรู้สึกไม่ได้ รับการต้อนรับจากโรงเรียน เขาวงคนควรมีโอกาสที่จะได้รับการศึกษาชั้นเยี่ยมจากบรรยากาศที่ ปราศจากการเลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิดและความรุนแรง

การประกาศใช้มาตรการนี้ทำให้เกิดความขัดแย้งภายในศาลมลรัฐระหว่างรัฐบาลสหรัฐฯ กับรัฐนอร์ทแคโรไลนาถึงกฎหมายมลรัฐที่ได้รับอนุมัติให้จำกัดขอบเขตการใช้ห้องน้ำสาธารณะ ของเพศทางเลือก นอกจากนี้ยังเกิดกระแสวิจารณ์จากกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่ให้ความเห็นว่า ทำให้เกิดการคุกคามสวัสดิภาพของเด็ก ด้านแพท แมคครอรี ผู้ว่าการรัฐนอร์ทแคโรไลนา

ได้ออกมาเรียกร้องให้ศาลและสภาองค์กรสรรงับการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารที่ล่วงละเมิดอำนาจตามรัฐธรรมนูญ ส่วนเจ้าหน้าที่รัฐในรัฐเท็กซัสปฏิเสธการปฏิบัติตามด้วย เนื่องจากนโยบายนี้ไม่ได้มีผลผูกมัดเรื่องการปฏิบัติ แต่โรงเรียนอาจถูกฟ้องร้องหรือรัฐบาลกลางอาจลดความช่วยเหลือลง

รอยเตอร์

14 พฤษภาคม 2559

มหาวิทยาลัยประเทศอังกฤษห้ามบัณฑิตโยนหมวกฉลองสำเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยอีสต์แองเกลียในเมืองนอริช ประเทศอังกฤษได้ตีพิมพ์คำสั่งเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ของนักศึกษา เดอะแท็บ ห้ามบัณฑิตโยนหมวกรับปริญญาขึ้นฟ้าแม้จะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมานานในการเฉลิมฉลองการสำเร็จการศึกษาในวันรับปริญญา โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากมีรายงานว่าบัณฑิตหลายคนได้รับบาดเจ็บจากการโยนหมวกรับปริญญาที่ตกมาใส่ตัวจนมีบาดแผลที่ใบหน้า รวมทั้งผู้ให้เข้าชุดครุยยังร้องเรียนว่า หมวกรับปริญญาที่ได้รับคืนจากบัณฑิตมักเสียหายอีกด้วย สำหรับการถ่ายรูปบรรยากาศวันรับปริญญานั้น ให้บัณฑิตทำท่าโยนหมวกปริญญาแทน และรูปหมวกจะเพิ่มด้วยวิธีตกแต่งภาพดิจิทัล

บีบีซี นิวส์

18 พฤษภาคม 2559

แองโกลีนา โจลี รับเชิญเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาสตรีที่วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน

แองโกลีนา โจลี นักแสดงจากฮอลลีวูด จะเป็นอาจารย์รับเชิญสอนวิชา สตรี สันติภาพ และความมั่นคง ซึ่งเป็นวิชาเปิดใหม่สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทของวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน (London School of Economics and Political Science) ประเทศอังกฤษ โดยวิชานี้จะเริ่มเปิดสอนใน ค.ศ. 2017 และเป็นรายวิชาการสอนด้านสตรีและสันติภาพวิชาแรกของโลก ซึ่งริเริ่มโดยแองโกลีนา โจลีร่วมกับนายวิลเลียม เฮก อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษ โดยนายเฮกจะร่วมเป็นอาจารย์รับเชิญเช่นกัน

โจลี กล่าวว่า ตนตั้งใจจะสอนและร่วมแบ่งปันประสบการณ์การป้องกันอาชญากรรม และส่งเสริมสิทธิสตรีที่ได้จากการทำงานร่วมกับรัฐบาลนานาชาติและการทำงานในตำแหน่งทูตพิเศษของสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ

โจลีและนายเฮกได้ร่วมกันทำงานรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรี ก่อตั้งแผนการป้องกันความรุนแรงทางเพศจากการความขัดแย้งใน ค.ศ. 2012 เพื่อรณรงค์ให้มีการป้องกันด้านอาชญากรรม การนำตัวผู้กระทำความผิดมาสู่กระบวนการยุติธรรม การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้รอดชีวิตจากเหตุความรุนแรงทางเพศ ทั้งสองยังได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมว่าด้วยปัญหาด้านความรุนแรงต่อสตรีเป็นครั้งแรกของโลกที่กรุงลอนดอนเมื่อ ค.ศ. 2014 ด้วย

บีบีซี นิวส์

23 พฤษภาคม 2559

เกิดประเด็นความขัดแย้งหลังจากโรงเรียนยินยอมให้นักเรียนชายมุสลิม ไม่ต้องจับมือทักทายครูสตรี

โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเธอร์วิลล์ทางตอนเหนือของแคว้นบาเซล ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ได้รับเรื่องร้องเรียนจากนักเรียนชาย 2 คนอายุ 14 ปีและ 15 ปี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ว่า ธรรมเนียมการจับมือทักทายกับครูสตรีแบบสวิสนั้น ขัดกับความเชื่อทางศาสนาอิสลามที่โรงเรียนยินยอมให้มีการสัมผัสทางร่างกายกับเพศตรงข้าม เว้นแต่สมาชิกในครอบครัวโดยตรง ซึ่งโรงเรียนได้ตัดสินใจให้นักเรียนชายที่เป็นมุสลิมไม่ต้องจับมือทักทายกับครูสตรีอีกต่อไป

การตัดสินใจยกเลิกการจับมือทักทายครูนี้ก่อให้เกิดความไม่พอใจขึ้นทั่วประเทศ เพราะการจับมือทักทายเป็นวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเคารพของสวิสมายาวนาน และไม่สามารถยอมรับการปฏิบัติไม่เท่าเทียมต่อสตรีที่ปฏิบัติหน้าที่บริการสาธารณะทางนางโมนิกา วิสส์ โฆษกของสภาเมืองเธอร์วิลล์ เปิดเผยว่า ทางสภาเมืองไม่สนับสนุนการตัดสินใจของโรงเรียน แต่จะไม่เข้าแทรกแซงโรงเรียน

ต่อมาทางหน่วยงานดูแลเขตการศึกษาเขตเทศบาลเธอร์วิลล์ทางตอนเหนือของแคว้นบาเซลได้กลับคำตัดสินของทางโรงเรียนและออกกฎเรื่องการจับมือทักทายครูโดยไม่มีการยกเว้นใด ๆ หากฝ่าฝืน ผู้ปกครองต้องเสียค่าปรับเป็นเงิน 5,000 ฟรังก์สวิส (3,400 ยูโร)

เอเอฟพี

25 พฤษภาคม 2559

อิหร่านลงโทษนักเรียนละเมิดกฎหมายอิสลามจัดงานเลี้ยงดื่มสุราฉลองสำเร็จการศึกษา

นายเอสมาอิล ซาเตกี นียารากี พนักงานอัยการประจำเมืองกอซวิน ทางตอนเหนือของอิหร่าน เปิดเผยการจับกุมนักเรียนจำนวนมากกว่า 30 คนที่เข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองการสำเร็จการศึกษาในหมู่บ้านเมืองกอซวินและถูกส่งตัวเข้ารับการพิจารณาคดีและตัดสินให้รับโทษด้วยการโบยคนละ 99 ครั้งในวันเดียวกันหลังถูกจับกุม เนื่องจากละเมิดกฎหมายศีลธรรม จากการที่ตำรวจศีลธรรมเข้าไปจับกุมพบว่า นักเรียนจำนวนมากเปลือยกาย เดินรำมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สิ่งที่ถูกสั่งห้ามตามกฎหมายศีลธรรมในอิหร่าน ได้แก่ การเดินรำ สตรีไม่สวมใส่ผ้าคลุมหน้า รวมทั้งการดื่มแอลกอฮอล์ ร้านอาหารที่มีห้องจัดเลี้ยงที่จัดงานเดินรำหรือมีจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะถูกล้างปิด

นิวยอร์กไทม์

27 พฤษภาคม 2559

ผู้เขียน

นางสาวศรีไพร โชติจิรวัดนา เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (บรรณารักษ์) คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีเมล: sripraic@hotmail.com